

Đầu tiên trong trận chiến phòng, chống dịch Covid-19, các thành viên đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn xông pha và có mặt kịp thời ở các điểm nóng...

Những người tiên phong trên tuyến đầu chống dịch



Người dân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Nhanh chóng có mặt ở các điểm nóng của dịch. Đã nhiều lần xuống địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và mỗi đây là hỗ trợ xử lý dập dịch tại xã Đông Minh (Tiền Hải)...

phối hợp, hướng dẫn địa phương xử lý môi trường ngay sau đó để có thể đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả nhất.

hoặc những người cao tuổi, có bệnh nền bị nhiễm Covid-19. Việc thành lập các đội đáp ứng nhanh để xử lý dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện từ lâu để ứng phó kịp thời với tất cả các dịch bệnh.

vong cao. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng, dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập 5 đội đáp ứng nhanh, mỗi đội có 8 - 9 thành viên gồm đội trưởng, đội phó, cán bộ điều trị, cán bộ xử lý môi trường, lấy mẫu, xử lý chất thải, tài chính, lái xe.

nhieu ca dương tính trên một địa bàn, đơn vị, các đội sẽ hỗ trợ cho nhau. Bất kể khi nào có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, doanh nghiệp, các đội đáp ứng nhanh sẽ lập tức lên đường.

HOÀNG LANH

VŨ THƯ Siết chặt quản lý người từ tỉnh ngoài vào địa bàn

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư vừa tổ chức họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó trọng tâm là công tác kiểm soát người từ tỉnh ngoài vào địa bàn.

Phát 13.000 khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư phối hợp với hội phụ nữ cơ sở vừa tổ chức phát 5.000 khẩu trang miễn phí cho người dân tại 5 chợ trên địa bàn gồm: chợ Thẩm (thị trấn Vũ Thư), chợ Thông (xã Hòa Bình), chợ Búng (xã Việt Hùng), chợ Lạng (xã Song Lãng), chợ Bồng (xã Vũ Tiến).



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Lãng phát khẩu trang cho người dân tại chợ Lạng, xã Song Lãng.

HÀ PHƯƠNG

Khuyến học, khuyến tài Ở HỒNG GIANG



Các em học sinh Trường Tiểu học Hồng Giang được nhận phần thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Hồng Giang (Đông Hưng) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, nhân dân tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.

Hồng Giang là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đông Hưng, trên 60% dân số là đồng bào Công giáo. Trước đây, đời sống nhân dân còn khó khăn, việc đầu tư cho giáo dục của địa phương còn hạn chế.

học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện xã đang bình xét, khen thưởng để tổ chức công đồng tại địa phương... Qua đó thấy bản thân năng động hơn, con cái chăm ngoan, học giỏi, chất lượng cuộc sống gia đình được cải thiện rõ rệt.

giáo xứ An Lập còn thuê xe ô tô về tận quê đón các em lên Hà Nội nhập học. Việc làm ý nghĩa này đã giúp các tân sinh viên bớt khó khăn, không ngỡ ngàng với cuộc sống xa nhà, nỗ lực học tập tốt.

Chăm lo đời sống người khiếm thị

Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, tặng quà hội viên là những việc làm thiết thực được Hội Người mù tỉnh triển khai trong những năm qua. Qua đó giúp người khiếm thị có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Bị khiếm thị cả 2 mắt nên cuộc sống của anh Bùi Duy Hà, xã Đông La (Đông Hưng) trở nên khó khăn khi không tìm được công việc phù hợp. Năm 2016, anh được học và làm nghề tẩm quất tại cơ sở tẩm quất của Hội Người mù tỉnh.

họ. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của các cơ sở dịch vụ tẩm quất tại các huyện, thành phố đạt trên 1,4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 51 hội viên với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.

gia giải quyết việc làm của Trung ương Hội Người mù Việt Nam. Nhiều năm qua, nguồn vốn vay từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã giúp nhiều hội viên Hội Người mù tỉnh đầu tư vào sản xuất, kinh doanh để tăng thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo như: anh Trần Thăng Mẫn, xã Điệp Nông (Hưng Hà), anh Phan Văn Bản, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình)...

khi được đào tạo, hầu hết học viên đều sử dụng thành thạo máy vi tính, nắm vững các kiến thức cơ bản về tin học. Cùng với tạo việc làm ổn định cho hội viên, Hội Người mù tỉnh duy trì hiệu quả lớp học hòa nhập cho các em học sinh khiếm thị, thường xuyên rà soát danh sách hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động quyên góp, sửa chữa xây dựng nhà ở.



Cơ sở tẩm quất của anh Nguyễn Tiến Phương, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho nhiều lao động là người khiếm thị.

THU HOÀI